



ประกาศ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

เรื่อง เจตนาารมณเินการ ลด/เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว

จากสภาพสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ประชาชนต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมีการประกอบอาหารด้วยตนเองน้อยลง ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันไปพึ่งร้านอาหารและ แผงลอยจำหน่ายอาหาร พืชภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารหรือแผงมากับภาชนะบรรจุอาหาร “โฟม” และถุงพลาสติกหูหิ้ว ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสะดวก ราคาถูก และหาซื้อได้ง่าย เมื่อนำกล่องโฟม ไปบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูง หรือที่มีไขมัน หรือน้ำมัน จะมีสารพิษออกมาปนเปื้อน ในอาหาร ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ สารสไตรีน (Styrene) ออกฤทธิ์ทำให้สมอง มึนงง ใน ผู้ชายเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งตับ ในผู้หญิงเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับ ส่วนสาร เบนซีน (Benzene) ออกฤทธิ์ทำลายไขกระดูก ทำให้โลหิตจาง และสารพาทาเลท (phthalate) เป็นสาร ทำลายระบบสืบพันธุ์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และจากการสำรวจปริมาณขยะตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า

๑. ขยะประเภทโฟม มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๓๔ ล้านใบ/วัน เป็น ๖๑ ล้านใบ/วัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑ ใบ/คน/วัน โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น จะพบว่ามีขยะ ประเภทโฟมมากกว่าปกติ ซึ่งโฟมเป็นขยะที่มีความคงทน และใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ ๔๕๐ ปี ซึ่งสร้างปัญหาในการกำจัด เนื่องจากใช้พลังงานต้นทุนการกำจัดสูง เปลืองพื้นที่ฝังกลบ และขบวนการ กำจัดโฟม อาจทำให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

๒. ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหา ภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญและถูกหยิบยกขึ้นมาหารือ ควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ จากหลักฐานที่ปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และรัฐบาลได้ให้ ความสำคัญกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาพลาสติกและขยะพลาสติก ซึ่งคณะรักษา ความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเรา ทุกคนในการร่วมมือกันลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

สำนักจัดการ...

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จึงได้จัดประกาศเจตนารมณ์ ลด/เลิกการใช้โฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว ในอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะโฟมและพลาสติก รายละเอียดดังนี้

๑. บุคลากรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ทุกคน ห้ามนำถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม เข้ามายังสำนักงาน นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. ให้ทุกส่วน ทุกศูนย์ ทุกหน่วยงานในสังกัด กำหนดมาตรการและมอบหมายบุคลากรทำหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว หากมีบุคคลใดนำเข้ามาในสำนักงาน ให้กำหนดมาตรการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เขตปลอดโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว

๓. ทุกส่วน ทุกศูนย์ ทุกหน่วยงานในสังกัด มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรในสำนักงาน ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เขตปลอดโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว

๔. ขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมเป็นอาสาสมัครรักษาสันติภาพ ในการให้คำแนะนำบุคลากรในสำนักงาน บุคลากรภายนอกและประชาชนที่มาติดต่อราชการ งดนำโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้วเข้ามาในอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) และอาคารหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๑๐ (ราชบุรี)

๕. บุคลากรในสังกัดทุกคนช่วยรณรงค์และกระทำการเป็นตัวอย่างในการลดเลิกใช้โฟม ถุงพลาสติกหูหิ้ว และพลาสติกอื่นๆ เพื่อลดขยะประเภทโฟมและพลาสติกอย่างจริงจัง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)